



ที่ ศธ ๐๒๘๒/๖๙๗๓

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
ถนนนิเวศ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) และการประชุมเตรียมงาน  
แถลงข่าววันการศึกษาเอกชนการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในสังกัด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้กำหนดจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ  
วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่อง แนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ โดยเรียน  
เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้อำนวยการสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่  
๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จะประชุมเตรียมงานแถลงข่าววันการศึกษา  
เอกชนและการแข่งขันทักษะวิชาการของโรงเรียนเอกชน ในเวลา ๑๓.๓๐ น. ในวันเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ขอบทำดี)  
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๐ ๑๖๘๗

โทรสาร ๐ ๔๔๖๐ ๑๖๘๓

ผู้ประสานงาน ชูติกาญจน์ ๐๘๗ ๒๖๐ ๕๖๒๕

# ความพิสูจน

ที่ ศธ ๐๒๑๑.๔/๑๙๒๒๑



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม  
การศึกษาเอกชน  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กทม. ๑๐๓๐๐

๖/๘๘  
๒๔ ธ. ๖๑ ๐๘-๓๐

๑๗) ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุญาตประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่อง แนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้กำหนดจัดประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่อง แนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ โดยเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ผ่านเครือข่ายการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ของห้องประชุม สพฐ. ๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับในส่วนภูมิภาคใช้ห้องประชุมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและห้องประชุมของสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความอนุเคราะห์ขอใช้ห้องประชุม อุปกรณ์ และเครือข่ายการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) จำนวน ๒๒๕ เขต ในวันและเวลาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่อง แนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ และขอความอนุเคราะห์ท่าน ดังนี้

๑. มอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และเชิญประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑

๒. รับผิดชอบค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุมทุกเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด

๓. ประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต เพื่อเชิญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ตามความเหมาะสมและเห็นสมควร และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนรับชมการประชุมดังกล่าว โดยมี ๔ ช่องทางให้เลือกรับชม ดังนี้

๑) เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน <https://www.opec.go.th>  
ในหัวข้อ “ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่อง แนวทางบูรณาการ  
การจัดการศึกษาในระดับพื้นที่”

๒) สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (<http://www.obectv.tv>)

๓) OBEC Channel ผ่านเว็บไซต์ Youtube (<https://www.youtube.com/obectvonline>)

๔) OBEC Channel on Facebook (<https://www.facebook.com/obectvonline>)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมและให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชลา อรรถธรรม)

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มงานนโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๑๙๐๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๗๑๑๒